

KỶ HỌP THỨ TƯ, QUỐC HỘI KHÓA XV...

(Tiếp theo trang 1)

chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021, Quốc hội tiến hành thảo luận về các nội dung chủ yếu như: Hệ thống báo cáo của đoàn giám sát, báo cáo của Chính phủ và các bộ, ngành; đánh giá những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các nội dung trọng điểm và 7 lĩnh vực trọng tâm mà đoàn giám sát tập trung giám sát; giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới; các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách trong dài hạn và trước mắt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tên gọi, bố cục, nội dung

các nhiệm vụ, giải pháp đối với từng cơ quan và các phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết... Các đại biểu Quốc hội phát biểu bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với những thành tựu, kết quả thực hành tiết kiệm, chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021 đã đạt được những kết quả rất quan trọng, tích cực, song hành với kết quả to lớn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả hoạt động giám sát bước đầu đã có tác động làm chuyển biến cả về nhận thức và trách nhiệm

của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã tăng cường công tác rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật, ban hành kế hoạch, giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của đoàn giám sát. Nội dung báo cáo không chỉ đánh giá đầy đủ, toàn diện tình hình thực hiện bao gồm cả kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập, vướng mắc và nguyên nhân, mà quan trọng hơn là kiến nghị được các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước; gỡ bỏ những ách tắc, rào cản ảnh hưởng đến cơ hội phát triển. Tăng cường biện pháp giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý kịp thời, kiên quyết, đúng pháp luật những vi phạm trong

quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước, nhất là xử lý các dự án treo, chậm tiến độ. Tuy nhiên, các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn, lo lắng với 8 hạn chế, yếu kém, đó là việc chấp hành pháp luật chưa nghiêm, một số trường hợp thất thoát, lãng phí rất lớn, nghiêm trọng, làm mất đi cơ hội phát triển; việc xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhân rộng mô hình tiên tiến còn nhiều hạn chế. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên, các đại biểu đã đề xuất các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chung, kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các ban, bộ, ngành trung ương,

các địa phương về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới như: đề nghị bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của Quốc hội nội dung yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành cần tổng kết, đánh giá rõ hơn các nguyên nhân chủ quan dẫn đến bất cập, hạn chế và khó khăn, đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục sớm, góp phần nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dài hạn; nghiên cứu bổ sung nhóm giải pháp thể chế Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế...

KỶ HỌP THỨ NĂM, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 31/10, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp, đồng thời đề nghị từ nay đến khi kỳ họp diễn ra nếu có nội dung cấp thiết phát sinh UBND tỉnh sẽ đề xuất bổ sung để trình kỳ họp. Đồng chí đề nghị bổ sung quy trình kiện toàn Ủy viên UBND tỉnh vào nội dung kỳ họp đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động chuẩn bị chu đáo, đúng tiến độ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng của tỉnh, vì vậy phải tập trung chuẩn bị chu đáo. Đồng chí thống nhất dự kiến kỳ họp diễn ra từ ngày 7 - 9/12/2022; đề nghị UBND tỉnh bổ sung báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phòng chống dịch, đầu tư y tế, khám chữa bệnh, chi trả bảo hiểm y tế, giải pháp của ngành y tế trong thời gian tới; kết quả cải cách hành chính, chuyển đổi số; đánh giá hiệu quả sáp nhập trường học, giải pháp thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ các nội dung trình kỳ họp; xây dựng báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết ngắn gọn, đầy đủ, chất lượng, chuẩn bị sớm để các ban HĐND tỉnh có thời gian thẩm tra. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo các hệ điều kiện phục vụ kỳ họp một số nội dung quan trọng khác.

THU HIỀN

Thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (QPAN) cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sau khâu lệnh dứt khoát của cán bộ lớp, từng lớp học sinh khối 11 Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) trong bộ quân phục màu xanh thực hiện các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu. Dù động tác của các em chưa thuần thục, có nội dung phải thực hiện lại song dưới sự hướng dẫn của giáo viên cùng sự động viên của bạn bè đã tiếp thêm tinh thần để những "chiến sĩ" trẻ nỗ lực, hăng say luyện tập. Ông Vũ Trọng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn cho biết: Công tác giáo dục QPAN luôn được nhà trường thực hiện tốt theo chỉ đạo của cấp trên. Hệ thống cơ sở vật chất, bài tập, sách giáo khoa, các loại tranh ảnh, mô hình phục vụ cho học sinh luyện tập được bảo đảm. Đội ngũ giáo viên bộ môn giáo dục thể chất - giáo dục QPAN luôn được quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Trong quá trình lên lớp, giáo viên kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giảng theo tình huống buộc học sinh phải suy luận nhằm khơi dậy tư duy sáng tạo, nghiên cứu, tìm tòi và khả năng tự học. Những nội dung

Giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh, sinh viên



Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) học môn giáo dục quốc phòng, an ninh.

thực hành luôn theo sát lớp, uốn nắn động tác, rèn luyện tư thế, tác phong, kỹ năng quân sự, tạo sự phấn khởi, hấp dẫn cho học sinh qua mỗi khóa mục. Thống qua 35 tiết/năm học không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức nhanh, hiệu quả mà còn rèn luyện tác phong quân đội, tinh kỷ luật, nếp nếp, lối sống tập thể cho mỗi học sinh.

Khác với các cấp học phổ thông, chương trình giáo dục QPAN đối với sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh được liên kết đào tạo theo hình thức tập trung tại một số trung tâm giáo dục QPAN trên địa bàn Quận khu 3. Nhiều năm qua, Trung tâm Giáo dục QPAN Trường Đại học Hải Phòng đã trở thành địa chỉ quen thuộc với sinh viên Trường Đại học Thái Bình. Sinh viên Phạm Thị Thao, lớp ĐH8-CNTT chia sẻ: Qua mỗi khóa đào tạo, chúng em không chỉ được truyền thụ kiến thức QPAN, tham gia các hoạt động

ngoại khóa bổ ích mà còn được trau dồi lối sống lành mạnh, kỷ luật, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức giáo dục QPAN cho gần 550.000 học sinh, sinh viên, bảo đảm đúng quy định. Tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục QPAN, đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các lớp tập huấn kiến thức quân sự phổ thông, giáo dục QPAN cho giáo viên chuyên trách. Toàn tỉnh hiện có trên 300 giáo viên giảng dạy môn giáo dục QPAN được đào tạo và cấp chứng chỉ. Đội ngũ giáo viên có phương pháp giảng dạy khoa học giúp học sinh hứng say học tập, bộc lộ tài năng, kiến thức quân sự, làm cơ sở phát hiện, tuyển chọn, tạo nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang. Cơ quan quân sự các địa phương đã cử cán bộ tham gia hỗ trợ sử dụng trang thiết bị huấn luyện như máy bắn tập MBT-03, súng tiểu liên AK cấp 5 hoàn cải, tổ chức các chuyên

CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI NĂM 2022. HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ 2022. TỪ NGÀY 04- 10/11/2022 | Time: November 04 - 10. TẠI CÔNG VIÊN KỶ BÁ, TP. THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH. Venue: Ky Ba Park, Thaibinh City. QUY MÔ: Trên 300 gian hàng tiêu chuẩn. CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ: Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ được hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng từ nguồn Xúc tiến Thương mại Quốc gia. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: Các doanh nghiệp, các cơ quan xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng/ doanh nghiệp của Việt Nam và nước ngoài.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398. Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 31/10. Thế giới: Hơn 635,5 triệu người đã mắc Covid-19. Việt Nam: Ghi nhận 410 ca mắc Covid-19 mới. Thái Bình: 11 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế. SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỞ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885.

QUỲNH PHỤ 10 tháng, xử lý 1.290 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Theo thống kê của Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Phụ, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Qua tuần tra, kiểm tra đã phát hiện, xử lý 1.290 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt trên 1,8 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 125 trường hợp, tạm giữ 40 ô tô, 79 xe mô tô... Công an huyện Quỳnh Phụ phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và lực lượng chức năng của huyện kiểm tra 9 bến khách ngang sông, tạm đình chỉ 3 bến khách không đủ điều kiện.

Từ nay đến cuối năm, Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự, ATGT nhằm nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông; tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự, ATGT qua đó kiểm chế và kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn.

NGUYỄN CƯỜNG

Xử phạt 2 tàu cá có hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản

Nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), vừa qua, Chi cục Thủy sản đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát tàu cá trên vùng biển Thái Bình. Trong 4 ngày kiểm tra, đoàn đã phát hiện tàu cá TB-91705-TS do ông Phạm Văn Ngoan địa chỉ tại xã Hồng Tiến (Kiến Xương) làm chủ phương tiện và tàu cá TB-91704-TS do ông Nguyễn Văn Bình địa chỉ tại xã Hồng Tiến (Kiến Xương) làm chủ phương tiện có hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Việc sử dụng công cụ kích điện để đánh bắt ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản. Đây là hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản của Việt Nam. Đoàn đã tiến hành lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 chủ tàu. Đoàn cũng đã tuyên truyền, nhắc nhở 22 lượt phương tiện tham gia khai thác thủy sản trên vùng cửa sông, ven biển; hướng dẫn 10 chủ tàu, thuyền trưởng trong việc ghi nhật ký và báo cáo khai thác thủy sản; làm thủ tục gia hạn an toàn kỹ thuật theo đúng quy định; gia hạn giấy phép khai thác thủy sản; trang bị thiết bị cứu sinh; khai thác thủy sản đúng nghề và vùng biển...

NGÂN HUỖN



Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm đối với tàu cá TB-91705-TS của ông Phạm Văn Ngoan.